

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#กรุงเทพฯธุรกิจ

ก.ล.ต.เตรียมสรุปผลเฮียร์ริงเสนอบอร์ดพิจารณาเร่งเคาะเกณฑ์คุม'ไอซีโอ'

เอกชนสนร่วมเป็นตุ๊กกลางเชื่อมมีผลบังคับใช้ปีหน้า

ก.ล.ต.ปิดเฮียร์ริงเกณฑ์ "ไอซีโอ" พร้อมส่งบอร์ดพิจารณาเร่งขยายเวลา เนื่องจากต้องการรับฟังความคิดเห็นสำคัญเพิ่ม ด้านอุตสาหกรรม มองไอซีโอเป็นตัวช่วยระดมทุน คาดมีผู้เล่นพร้อมให้บริการทันที "ฟินเทคไทย" รับอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด คาดเกณฑ์มีผลปีหน้า

'บัวหลวง'ดันลูกค้าบุกตลาดออนไลน์

"ธนาคารกรุงเทพ" หนุน "เอสเอ็มอี" ทำตลาดออนไลน์ร่วมมือผู้ประกอบการพัฒนาช่องทางการตลาด โดยทำ "มาร์เก็ตเพลส" ให้เอสเอ็มอีขายสินค้า พร้อมพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนธุรกิจ ตั้งแต่กำหนดเป้าหมายการเติบโต ไปจนถึงวางแผนการใช้เงินทุน

#ผู้จัดการรายวัน

บาทแข็งค่า-ต้นทุนเศษไม้พุ่ง กดผลงาน"วนชัย กรุ๊ป"ไม่เด่น

วนชัย กรุ๊ป ผลงานไตรมาส 3 น่าผิดหวัง เหตุรับผลกระทบจากต้นทุนเศษไม้ที่ปรับสูงขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดต่ำ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น แม้ยอดขายไตรมาสนี้จะดีขึ้นจากกำลังการผลิตใหม่ แผ่น MDF เริ่มผลิตเต็มประสิทธิภาพและภาระดอกเบี้ยจ่ายปรับลด ขณะภาพรวมถูกกดดันจากต้นทุนเศษไม้ที่ยังไม่ปรับลดลงมากนัก อีกทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่ากระทบส่งออก แนวโน้มผลประกอบการยังไม่เด่น แนะนำ "ถือ"

คาดทง.คงดอกเบี้ยสก.ยังฟื้นเปราะบาง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมิมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อเนื่องในการประชุม กนง. รอบสุดท้ายของปี 2560 ในวันที่ 20 ธ.ค. 2560 นี้ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ในระดับเดียวกัน เนื่องจากภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังเกิดขึ้นไม่เต็มที่ ขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีหน้า คงพึ่งพาแรงหนุนจากการลงทุนมากขึ้น ซึ่งการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายคงน่าจะเป็นแรงส่งที่ดีในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีหน้า

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#โพสต์ทูเดย์

เคทีซี ลุ้นยอดเดือนธ.ค.ไม่หดจากข้อปชวชชาติ

เคทีซี คาดข้อปชวชชาติต้นใช้จ่ายบัตรเครดิต พ.ย.โต 10% ลุ้นยอด ธ.ค.ไม่ตก

นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย (เคทีซี) เปิดเผยว่า ภาพรวมยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา น่าจะเติบโตได้ถึง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีปัจจัยมาตรการข้อปชวชชาติเข้ามาสนับสนุน ทำให้คนส่วนหนึ่งที่วางแผนซื้อของขวัญในช่วงเดือน ธ.ค.เลื่อนขึ้นมาซื้อในช่วงเดือน พ.ย. แทน

ซู่อพเอสเอ็มอี แบงก์กรุงเทพชุ่มทำช่วยรายย่อยเปิดใช้ต้นปี'61

ธนาคารกรุงเทพ ชุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยเอสเอ็มอีทำแผนธุรกิจผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ช่วยลูกค้าเข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น

นายวีระศักดิ์ สุตัญญะวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารกำลังพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในการทำแผนธุรกิจ คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2561 โดยเอสเอ็มอีสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการวางแผนธุรกิจและจัดทำแผนทางการเงิน อาทิ การตั้งเป้าหมายการเติบโตแต่ละปี เงินทุนหมุนเวียนที่จะต้องใช้ในธุรกิจ เป็นต้น

#เดลินิวส์

สั่งสร้างบ้านแรงงานต่างด้าว'บึกตู้'จีฬามาตรการดูแลเอกชน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไปร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน หาทางออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้เอกชนเข้ามาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดโซนนิ่งพื้นที่พักอาศัยเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ต่างๆ ให้ชัดเจน และสามารถดูแลได้อย่างเป็นระบบ

'บุญส่ง'จ่อขึ้นแท่นผอ.หาย

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ คนใหม่ มาแทนที่พล.ต.ฉลองรัฐ นาโคชาติยศ ผู้อำนวยการคนปัจจุบันที่ครบวาระต้นเดือน ม.ค.61 ว่า จากการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสลากฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.-15 ก.ย. 60 มีผู้สมัครด้วยกัน 3 ราย แต่เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 2 ราย เป็นคนในสำนักงานสลากฯ 1 ราย และคนนอกจากหน่วยงานอื่นอีก 1 ราย

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#ไทยรัฐ

ห่วงกังวลถูกจับตามองพิเศษ! สหรัฐฯขยับสถานะทรัพย์สินทางปัญญาไทย

"พาณิชย์" ปลื้มสหรัฐฯ ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยดีขึ้น หลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ มาสู่ประเทศที่ถูกจับตามองย่นทำให้نگลงทุนเชื่อมั่นไทยมากขึ้น

เที่ยวปีใหม่สะพัด 1.5 หมื่นล้าน

ต่างชาติเข้าไทยสะดวกโยธินแต่คนไทยเที่ยวทยอยลง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า การเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ 61 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.60-2 ม.ค.61 คาดมีการใช้จ่ายวงเงินถึง 15,567.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไทย 420,000 คน เพิ่มขึ้น 17% ใช้จ่ายเงินมูลค่า 6,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 2.48 ล้านคน/ครั้ง ลดลง 4% ใช้จ่ายเงินมูลค่า 8,994.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% "สาเหตุที่นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยลดลงเพราะประชาชนกังวลเรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงหลายพื้นที่เพิ่งประสบภัยน้ำท่วมจึงชะลอการท่องเที่ยวเพื่อสำรองงบประมาณไว้ซ่อมแซมบ้านเรือน ซึ่งเป็นไปทิศทางเดียวกับที่กระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่าจำนวนคนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ 61 จะลดลง 3.52% ขณะเดียวกันการสำรวจของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) พบว่านักท่องเที่ยวไทยมีแผนท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ 19% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน"

เปิดมิติซื้อปิ้งไร้เงินสด

นายชำนาญ เมธปริชากุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าว ว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานเปิดตัว The First Cashless Experience ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลสร้างประสบการณ์ซื้อปิ้งในยุคดิจิทัลสังคมไร้เงินสด ผ่านการชำระเงินในรูปแบบคิวอาร์เพย์เมนต์(QR Payment) ที่กรุเมตต์ มาร์เก็ต, อาหาร ขนม ในเทกโฮม และฟู้ดฮอลล์ กว่า 500 ร้าน ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา ดี เอ็มโพเรียม--จบ--

#แนวหน้า

مينซื้อเมิล NGV จีน ชมก.แจ'กู่โจว'คุณสมบัติไม่เข้าข่ายจู่จี้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) ชี้แจงกรณีการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV ว่า ตามที่ บริษัท Guizhou Guihang Yunma Automobile Industry (กู่โจว กู่หยาง หยุนหม่า ออโตโมบิล อินดัสตรี) ซึ่งแจ้งว่าถือหุ้นโดยรัฐบาลจีนร้อยเปอร์เซ็นต์ ยื่นเสนอโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 489 คัน และ รถโดยสารแบบให้เปล่าอีก 489 คัน รวมถึงการ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ให้บริการซ่อมบำรุงตลอดระยะเวลาในสัญญา แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) นั้น ประเด็นนี้ ชสมก. มีข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้ของข้อเสนอดังกล่าว

รฟท.ไฟเขียวรถไฟเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง ลงทุน 2.15 แสนล้านบาท

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการ การรถไฟฯ ได้มีมติเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินช่วงกรุงเทพ-ระยอง วงเงิน 2.15 แสนล้านบาท

'กสท'หมดยุค'เสือนอนกิน'พบ 10 เดือนแรกขาดทุนยับ 2.4 พันล.

พันเอกสรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เปิดเผยผลประกอบการปีช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 ว่า กสทมีรายได้รวมราว 41,194 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.4 หมื่นล้านบาท จากบริษัทคู่สัญญาสัมปทาน หรือ เรียล มูฟ จำกัด(ในเครือ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น)รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสท หรือ my จำนวน 2,000 ล้านบาท ขณะที่มีรายจ่าย 41,218 ล้านบาท ส่งผลให้ กสท ขาดทุนจากการดำเนินงาน 24 ล้านบาท แต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายจากภาษีสรรพสามิต 2,378 ล้านบาท ทำให้ กสท ขาดทุนรวม 2,402 ล้านบาท และมีรายได้ต่ำกว่าแผนธุรกิจที่ตั้งไว้จะมีกำไร 220 ล้านบาท เนื่องจากบริการหลักคือธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เติบโตลดลง

ชิงตำแหน่งผู้อำนวยการสลากรคนใหม่ วงในฟันธง'บุญส่ง'เบียดคู่แข่งเข้าวิน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยความคืบหน้าการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ คนใหม่ที่จะมาแทนที่ พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการคนปัจจุบันที่ครบวาระต้นเดือนมกราคม 2561 ว่า จากการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสลากฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม-15 กันยายน 2560 มีผู้สมัครด้วยกัน 3 ราย แต่เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 2 ราย เป็นคนในสำนักงานสลากฯ 1 ราย และคนนอกจากหน่วยงานอื่นอีก 1 ราย

'ทิสโก้'ชี้หุ้นไทย มีลุ้นเงินไหลเข้า หนุนดัชนีไปต่อ

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ เปิดเผยว่า ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(Fed) ครั้งล่าสุดคณะกรรมการได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.25-1.50% ตามคาดพร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ในปีหน้าจากผลของนโยบายปฏิรูปภาษี แต่ยังส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคณะกรรมการ Fed ยังคงคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย(Dot Plot) ไว้ที่ 3 ครั้งในปี 2561 เท่ากับการประชุมครั้งก่อน